



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๖ มูลค่าข่าว ๗๗๑,๑๖๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กรณี “อแดนซ์” โดนแฉเส้นใหญ่ ใช้ความเป็นดาราได้รับอภิสิทธิ์เหนือคนอื่น แม่มหา’ลัย อาจารย์ รวมถึงพระเอกหนุ่มออกมาชี้แจง บอกพยายามแบ่งเวลาเป็นสัดส่วน แฉไม่มหา’ลัยทุกๆ ครั้งที่มีงานจำเป็นหรืองานสำคัญ แต่ก็ไม่วายจุดประเด็นให้สังคมตั้งคำถามถึงเหล่าดาราที่ได้เกียรตินิยม (แต่แทบไม่เข้าเรียน) ว่าควรชื่นชมในความพยายาม หรือตำหนิในอภิสิทธิ์ อึ้ง! ดาราไม่มาเรียน แต่ส่งผงก. ส่วนตัวเข้าเรียน เข้าสอบแทน แบบนี้ก็มิด้วย

อ่านต่อ หน้า 15 >>

**‘ดารากีรตนิยม’
เก่งจริงหรือได้มาเพราะเป็นดารา?!**



เมื่อ ‘คุณณัฏฐ์’ ถูกเอาใช้สอนเรียนจบ

“...ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนเสมอ เพราะการเรียนมันก็เหมือนกับการรับผิดชอบของคนคนหนึ่งเหมือนกัน เราก็แบ่งเวลาให้เป็น ผมทำงานไปด้วย เรียนไปด้วยค่อนข้างจะคุณสองเลยแหละ เพราะฉะนั้นต้องอดทนมากเหมือนกัน กับการที่จะผ่านมาได้ ช่วงปี 1 ปี 2 ผมลงค่อนข้างเต็มมากๆ ปี 3 ปี 4 มันเลยมีช่วงเวลาที่เราก่อนข้างจะได้ผ่อนคลายตัวเอง

และอีกอย่างหนึ่ง นิเทศศาสตร์ มันค่อนข้างเป็นสาขาวิชาที่ปฏิบัติซะส่วนใหญ่ ไม่ใช่การที่จะนั่งอยู่ในคลาส และจดโน้ต ฉะนั้นผมจะเน้นเรื่องการออกกองกับการทำงานนอกสถานที่มากกว่าครับผม ภาพที่ออกมาก็จะไม่ค่อยได้เห็นผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยสักเท่าไร”

เป็นคำยืนยันของพระเอกหนุ่ม “ณเดชน์ คุกกี้มิยะ” กรณีถูกแฉไม่ค่อยเข้าเรียน แต่จบออกมาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 ก่อนจะชี้แจงต่อไปในประเด็นมหาลัยใช้ 2 มาตรฐานว่า

“ผมว่าทางมหาวิทยาลัยไม่น่าจะเอาเข้ามาเสี่ยงกับผมหรอกครับ ผมเป็นเหมือนแค่นักศึกษาคณะหนึ่งเท่านั้นเอง ผมเองก็ทุ่มเทกับเรื่องเรียนมากพอสมควร คือบางที่ตื่นเช้าๆ ไปเรียนก็ไปครับ คือแม่จะคอยปลุกตลอด ใครที่เป็นเพื่อนก็จะรู้ตลอดว่าผมไปเรียนบ่อยแค่ไหน ถ้าเกิดว่าคุยกันรู้เรื่อง สมมติว่ามีงานตอนบ่ายก็ไปเรียนตอนเช้า และก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็ย้ายงานไปตอนเช้าและมาเรียนตอนบ่ายแทนก็พยายามไม่ให้มันกระทบกัน เราจัดคิวค่อนข้างดีที่ได้ยวครับ”

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ ทางคณบดีคณະนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ก็ได้ออกมาชี้แจงเหตุผลทั้งหมดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่าทางมหาวิทยาลัยรังสิต ไม่มีส่วนช่วยเหลือ

นักศึกษาให้เรียนจบแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะพระเอกตั้งเป็นคนเรียนเก่งอยู่แล้วต่างหาก

ดาราเกียรตินิยม

เก่งจริงหรือพระปับนารา

แม้ตัวพระเอกชื่อดัง และทางมหาวิทยาลัยรวมไปถึงอาจารย์ผู้สอนได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงการเป็นเด็กขยันและไม่ที่การเรียนของณเดชน์ แต่ก็จุดประเด็นให้เกิดการตั้งคำถามในสังคมต่อตัวนักแสดงท่านอื่นๆ ด้วยว่า เก่งจริงหรือได้มาเพราะเป็นดารา

ทีมข่าว ASTVผู้จัดการ LIVE ได้ทำการเปิดประวัติการเรียนของณเดชน์ ดาราที่จบออกมาด้วยเกียรตินิยม ซึ่งมีอยู่หลายท่าน แม้พวกเขา

และเธอจะทำงานหนักกว่าคนทั่วไปหลายเท่า แต่มบางคนยังเจอสมรสข่าวรอดันแต่ก็ยังอุตสาหะเสียเวลาที่สุดแสนจะยุ่งเหยิงวุ่นวาย มาเรียน และอ่านหนังสือจนสามารถจบออกมาด้วยผลการเรียนที่ดีเยี่ยม แต่มบางคนยังพ่วงด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 และ 2 อีกต่างหาก

เบเบ้ ธันย์ชนก ฤทธินาดา คือหนึ่งตัวอย่างดาราเรียนดีที่น่าชื่นชม เมื่อพูดถึงเรื่องเรียนของเธอ ต้องบอกว่า เก่งขั้นเทพมาก เพราะเบเบ้ จบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เหยี่ยวทอง

เกรด 3.91 แต่มยังมีเกียรตินิยมเรียนดีในระดับปริญญาโทอีก 1 ใบ จากคณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยเธอบอกว่า แม้จะมีงานบันเทิงเข้ามามากในช่วงเรียน แต่ก็ต้องขยันเป็น 2 เท่าด้วย

“เบเบ้จะอ่านหนังสือมากกว่าคนอื่นอย่างช่วงสอบจะตื่นตี 5 แล้วก็อ่านหนังสือในห้องจนถึงตี 6” เธอเผยเคล็ดลับ

ด้วยความขยัน และมุ่งมั่นกับการเรียนไม่แปลกที่เธอจะสามารถทำเกรดในเทอมแรกได้สูงสุดถึง 4.00 ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษสอนด้านการตลาด ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ส่วนในกรณีที่เบเบ้เป็นดาราแล้วได้รับอภิสิทธิ์เหนือเพื่อนนักศึกษาคนอื่นนั้น เบเบ้ ให้ความ



เห็นว่า ส่วนตัวไม่เคยได้รับอภิสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น
แถมยังต้องเรียนหนักกว่าเพื่อนเป็นหลายเท่า

“ตอนเรียนก็ไม่เห็นมีเลยนะคะ (หัวเราะ)
ไม่มีจริงๆ ส่วนมากจะทำงานหนักกว่าคนอื่น
ด้วยซ้ำ อาจจะเป็นนักเรียนทุนด้วย ถ้า
ไปทำงานอะไรก็อยู่ที่การบริหารจัดการตัวเอง
ล้วนๆ ไม่เคยได้รับอภิสิทธิ์ว่า ไม่ต้องทำงานนี้
นะหรือทำงานนั้นนะ ไม่เคยมีค่ะ อย่างครั้ง
หนึ่งเคยติดถ่ายละครต่างจังหวัด ซึ่งตรงกับ
วันที่จะต้องสอบพอดี สรุปรวันนั้นไปสอบไม่ได้
ก็ต้องสอบซ่อมเอา ไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์ความเป็น
ดาราแต่อย่างใด” แบบนี้เลย ก่อนจะให้ความ
เห็นต่อไปว่า

“ความจริงแล้วขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน
แล้วก็คณะด้วยค่ะ อย่างของแบบ เป็นภาค
วิชาธุรกิจซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการแสดง เพราะ
ฉะนั้นมันก็ไม่มีเหตุผลที่อาจารย์สอนวิชาธุรกิจ
จะต้องให้สิทธิพิเศษเพื่อให้เราไปทำงานการ
แสดง แต่สำหรับคณะอื่น ซึ่งอาจจะเป็น
นิเทศศาสตร์ อาจจะพอให้ได้ แต่ก็ต้องดูด้วย
ว่า มันเป็นการเอาเปรียบคนอื่นหรือเปล่า”

ถามต่อไปว่าคิดอย่างไรกับดาราดหลาย
คนที่แทบจะไม่ได้อ่านเรียนเลย แต่สำเร็จการ
ศึกษาด้วยเกียรตินิยม เรื่องนี้เธอไม่ขอออก
ความเห็น แต่ขอชื่นชมศิลปิน ดาราที่จบออก
มาด้วยเกียรตินิยม เพราะหลายคนเก่ง และม
ีความตั้งใจจริงๆ แถมยังต้องมีความรับผิดชอบ
มากกว่าคนอื่นๆ เป็นหลายเท่า

ด้าน **มาร์กี้-ราศรี บาเล็นซิเอก้า** นางเอก
ดังจากช่อง 3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีจากคณะบริหารธุรกิจ เอกการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว ม.อัสสัมชัญ ด้วยเกรดเฉลี่ย
3.00 แม้จะไม่ได้เกียรตินิยม แต่บทสัมภาษณ์
ในวันสำเร็จการศึกษาของเธอแสดงให้เห็นว่า
เธอทุ่มเทกับการเรียนโดยไม่ใช้อภิสิทธิ์ความ
เป็นดาราในการโดดเรียน

“ตอนนั้นเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย
เหนื่อยมากเหมือนกันค่ะ ตอนนั้นเรียนจบแล้ว
ก็ทำงานได้เต็มที่ ก็เรียนจบภายใน 4 ปี ได้
เกรด 3.00 ภูมิใจมากค่ะ เพราะเราทำดีที่สุด
แล้ว ไม่ได้เกียรตินิยมก็ไม่มีไร แล้วก็เต็มที่
กับการเรียน ไม่เคยโดดเรียนเลย ซึ่งหนูก็ตั้งใจ
จะเรียนต่อ แต่ว่าตอนนี้ขอพักนิดนึงก่อน คง

กลับไปดูก่อน จะได้คะแนนดีๆ ไม่ต้องสอบ
หลายรอบ ส่วนจะเรียนต่อสาขาอะไรก็ยังไม่
ซึ่งก็ตั้งใจจะเรียนต่อในประเทศค่ะ”

นอกจากนี้ยังมีศิลปิน ดาราอีกหลายท่าน
ที่เรียนเก่งจนสามารถคว้าเกียรตินิยมมาครอง
ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทของตัวเองล้วนๆ

เห็นได้จาก นักแสดงหน้าหวาน **รณเมธ
คะเนิงนิง จักรสมิทธานนท์** ไม่เพียงแต่ความ
เก่งในจอแล้ว นอจอ เธอยังมีดีกรีเกียรตินิยม
อันดับ 1 ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม 3.61 จากคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ เอกออกแบบเครื่องประดับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเธอบอก
ว่า การทำงานในวงการบันเทิงควบคู่ไปกับการ
เรียนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ต้องใช้ความพยายาม
มากกว่าเพื่อนๆ เพื่อให้ทำงานทั้ง 2 อย่างออก
มาได้ดีโดยไม่ทิ้งทั้งหน้าที่การงานและการเรียน

ตามมาด้วย นางเอกหน้าใหม่ **จี๊ะ จิตตา
ภา แจ่มปฐม** ก็เรียนเก่งจนน่าชื่นชม สามารถ
เรียน และทำงานไปด้วยจนคว้าเกียรตินิยม
อันดับ 1 จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมาครองได้อย่างภาคภูมิใจ

ส่วน **แต้ว-ฉัตรพร เตมียริกรี** นางเอกตัว
เล็กน่ารักจากช่องวิก 3 แม้จะไม่ได้เกียรตินิยม
อันดับ 1 แต่ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจ เธอ
จบปริญญาตรีออกมาด้วยเกียรตินิยมอันดับ
2 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

เช่นเดียวกับดาราน้องใหม่ที่นำจับตามอง
มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน นางเอกหน้าสวยที่มีความ
โดดเด่นทางด้านการศึกษาไม่น้อยหน้ารุ่นพี่ โดย
เธอจบออกมาด้วยเกรดเฉลี่ย 3.46 ได้เกียรตินิยม
อันดับ 2 สาขาแพชชั่นดีไซน์ จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

พากันแสดงชายที่เก่งขั้นเทพจริงๆ คงจะ
หนีไม่พ้น **หมอก้อง ร.อ.นพ.สรวิชัย สุบุญ**
พระเอกหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆ จากวิก 3
พระเอกหน้าใหม่ที่หัวดีมาตั้งแต่เด็ก ยิ่งพอมา
เรียนที่เตรียมอุดมศึกษากองเทพมหานคร เขา
ทำเกรดเฉลี่ยได้สูงถึง 3.90 และสามารถเรียน
จบแพทยศาสตรบัณฑิตจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้าออกมาด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม
3.51 เกียรตินิยมอันดับ 1 เทรียญทอง

นอกจากนี้ ยังมีศิลปิน ดาราไทยที่เรียน

เก่ง เรียนดี แต่ไม่ได้เอ่ยชื่ออีกหลายท่าน

สว พก.ส่วนตัวเข้าเรียนแทน แบบนี้ก็ด้วย

กรณีนี้ ต้องบอกว่า สะท้อนคุณภาพใน
ร่วมมหาวิทยาลัยบางแห่งได้เป็นอย่างดี เพราะ
ศิลปิน ดาราบางท่านสำเร็จการศึกษาแบบ
ง่ายตาย ไม่เข้าเรียนก็มีสิทธิ์สอบ และสำเร็จ
การศึกษาได้ เรื่องนี้แหล่งข่าววงในที่เคยเรียน
ด้วยกันกับดารารวมตัวกันบอกว่า ดาราไม่มา
เรียน แต่ให้ผู้จัดการส่วนตัวเข้าเรียน เข้าสอบ
แทน แบบนี้ก็เคยมี เนื่องจากต้องมึนเขินชื่อ
เข้าเรียน เข้าสอบ คำถามคือ มหาวิทยาลัย
ปล่อยขนาดนี้เลยหรือ

ทั้งนี้ คนที่เรียนกับดารา คนดัง มีทั้ง
นักกีฬา และคนดังในหลายๆ วงการ บาง
มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ มีทุนการ
ศึกษาให้ดารา คนดังเรียนฟรีแต่ไม่ได้เข้มงวด
กลายเป็นการตั้งคำถามตามมาว่า ถ้ากำหนด
เวลาขาดเรียนได้ไม่กี่ครั้งก็หมดสิทธิ์สอบ แต่
กับความเป็นดารา คนดังที่ขาดเรียนบ่อยๆ บาง
มหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์อะไรมาวัด นี่คือนสิ่งที่
ต้องกลับไปทบทวน ไม่เช่นนั้นอาจไม่เป็นผล
ดีทั้งตัวผู้เรียน และความน่าเชื่อถือในตัว
มหาวิทยาลัยเอง